



เทศบาลตำบลปะทิว

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๓๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖



องค์กรคู่มือไร้พุงต้นแบบจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายมนต์ชัย โกษุเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอปะทิว รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง จากนายแพทย์ชานัน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบ ไร้พุง...มุ่งสู่เขตสุขภาพ” เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อน ปัจจัยความสำเร็จและพัฒนาศักยภาพ ผู้ให้ความรู้ ๓ อ. ระดับจังหวัดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกายและการควบคุมอาหารของกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมการประชุมประกอบไปด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบรรยายและอภิปราย การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายมนต์ชัย โกษุเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกอำเภอปะทิว โดยความร่วมมือระหว่างสาธารณสุขอำเภอปะทิวกับเทศบาลตำบลปะทิว ในการร่วมมือกันรณรงค์ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงภัยร้ายแรงของไข้เลือดออกและร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในชุมชน ซึ่งนายพิสุจน์ ภิไธสมรย์ สาธารณสุขอำเภอปะทิวได้ให้ความรู้และร่วมมอบทรายอะเบท มอบปลากินลูกน้ำให้กับผู้นำชุมชน อสม.และภาคส่วนต่างๆ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

กีฬาชุมชนสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลปะทิวจัดกิจกรรมโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ โดยนายมนต์ชัย โกษุเพชร นายกเทศมนตรีตำบลปะทิวเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานตัวแทนนักกีฬาจากชุมชนसानฝัน ชุมชนประสพสุข ชุมชนวัดเขาเจดีย์และชุมชนพุนทรัพย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ณ สนามเอนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปะทิว
โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๑ โทรสาร ๐-๗๗๕๙-๑๖๓๒

www.pathiocity.com

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปะทิว



★ เทศบาลตำบลปะทิว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลปะทิว จำนวน ๓ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ มิ.ย. ๕๖

๑. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา
๒. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
๓. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา

สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว โทรศัพท ๐๗๗-๕๙๑-๖๓๑ หรือที่ www.pathiocity.com

★ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปะทิว ขอเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนวดน้ำมันหอมระเหยเบื้องต้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๖ สนใจสมัครได้ที่ นางสุมาลี พันธุ์เจริญ ประธานชมรมผู้สูงอายุและงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลปะทิว

โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย มาฝึกนวดร่างกายเพื่อบำบัดความเมื่อยล้าและช่วยให้ผ่อนคลาย ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว

★ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอปะทิว เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่รอรับการรักษา ในวันพุธที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปะทิว

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกด้วยตัวเอง

วิธีที่ดีที่สุดโดยป้องกันการแพร่ของยุงควรระมัดระวังเน้นที่การควบคุมลูกน้ำ และวิธีการต่างๆ ในการควบคุมสิ่งแวดล้อมการใช้วิถีทางชีวภาพ การใช้สารเคมี ที่น้ำขังหรือที่เก็บกักน้ำบ่อ กระบะมีวงจะเป็นแหล่งที่ยุงออกไข่และกลายเป็นยุง ต้องมีฝาปิดและหมั่นตรวจสอบว่ามีลูกน้ำหรือไม่

๑. ให้อุณหภูมิของน้ำในภาชนะน้ำหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำว่าร้อนหรือไม่ โดยเฉพาะฤดูฝน
๒. ตรวจสอบภาชนะ ถ้วยรองขาโต๊ะ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ สำหรับภาชนะใส่ทรายผสมลงไป ช่วยถ้วยรองขาโต๊ะให้ใส่เกลือเพื่อป้องกันลูกน้ำ
๓. หมั่นตรวจสอบภาชนะน้ำที่ตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศ เพราะเป็นที่แพร่พันธุ์ของยุง โดยเฉพาะภาชนะน้ำของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งออกแบบไม่ดี โดยรูระบายน้ำอยู่เหนือกันน้ำหลายชั้นติမ်ตร ทำให้มีน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
๔. ตรวจสอบบ้านว่ามีแหล่งน้ำขังหรือไม่ ท่อระบายน้ำบนหลังคา มีแอ่งขังน้ำหรือไม่ หากมีต้องจัดการ
๕. ขวดน้ำ กระป๋อง หรือภาชนะอื่นที่อาจจะมีขังน้ำ หากไม่ใช้ให้ใส่ถุงหรือฝังดินเพื่อไม่ให้ยุงวางไข่
๖. ยางเก่าที่ไม่ใช้ก็เก็บแหล่งขังน้ำได้เช่นกัน
๗. หากใครมีริ้วไม้ หรือต้นไม้ที่มีรูกลวง ให้นำคอนกรีตเทใส่ปิดรู ต้นไม้ต้องตัดตรงข้อและให้ทากอนกรีตปิดแอ่งน้ำ

ช่องทางสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ติดต่อเทศบาลตำบลปะทิว ได้ที่...

สายด่วนแจ้งเหตุ 24 ชม.

199

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปะทิว

“เครือข่ายชุมชนเพื่อสังคมเข้มแข็ง”

ตู้ ปณ. 18

ปณจ.ปะทิว 88180

รับแจ้งข้อมูลการทุจริต เบาะแสยาเสพติด แสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน

สวัสดีเรดิโอ

FM 91.5 MHz

รายการสนทนาประจำท้องถิ่นกับ...
เทศบาลตำบลปะทิว

ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.